



แผนพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาในประเทศ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



: จากข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถานศึกษาภายในประเทศ รวม ๗ ฉบับ

สถานศึกษา	สาระสำคัญ		ข้อตกลงความร่วมมือ
	ความร่วมมือ	สิทธิประโยชน์	
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	พัฒนาบุคลากรของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล และร่วมดำเนินการทางวิชาการเผยแพร่ความรู้ ทำวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาบุคลากร รวมถึงสนับสนุนทางวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและการบริหารจัดการภาครัฐ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	ทุนปริญญาเอก ส่วนลด ๑ ใน ๓ ของค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งหมดจนจบการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ทุน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล	ทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ *ไม่ได้ระบุวันครบสัญญาหากต้องการยกเลิกให้แจ้งล่วงหน้า ๓๐ วัน*
๒. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น	พัฒนาข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สนับสนุนด้านอาจารย์พิเศษ/วิทยากรในการศึกษาสาขานิติศาสตร์หรืออื่นๆ และสนับสนุนการอบรม/สัมมนา/ฝึกงานของนักศึกษาและการศึกษาดูงานศาลยุติธรรม แลกเปลี่ยนข้อมูลกันในการประชุม สัมมนา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์สื่อทางวิชาการ	ทุนปริญญาตรี ส่วนลด ยกเว้นค่าบำรุงทุกประเภท สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยมีเงื่อนไขต้องมีผลการเรียนแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่าเกรดเฉลี่ย ๒.๒๕	ทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ *ไม่ได้ระบุวันครบสัญญา*
๓. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	พัฒนาข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม ให้สำเร็จ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สนับสนุนด้านอาจารย์พิเศษ/วิทยากรสาขา นิติศาสตร์และอื่นๆ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันในการประชุม สัมมนา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ สื่อทางวิชาการ ฝึกงานของนักศึกษาและการศึกษาดูงานศาลยุติธรรม รวมถึงล่ามภาษา	ทุนปริญญาโท ส่วนลด ๑ ใน ๓ ของค่าใช้จ่ายในการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต	ทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ *ไม่ได้ระบุวันครบสัญญา*
๔. มหาวิทยาลัยบูรพา	*พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอกสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยเป็นความร่วมมือกันสร้างความเชี่ยวชาญทางการบริหารราชการศาลยุติธรรม	ทุนปริญญาเอก ให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานศาลยุติธรรม เข้ารับการศึกษา โดยมีระยะเวลารวมทั้งสิ้น ๓ ปี ตลอดหลักสูตร แต่ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา	ทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น ๓ ปี ตลอดหลักสูตร แต่ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา (มีผลถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙)
๕. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	พัฒนาบุคลากรของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และร่วมดำเนินการทางวิชาการเผยแพร่ความรู้ ทำวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และการพัฒนาบุคลากร	ทุนปริญญาโท ค่าหน่วยกิต ลดร้อยละ ๒๕ สำหรับ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาวิชาการ) ในแต่ละภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร	ทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ *ไม่ได้ระบุวันครบสัญญา*



แผนพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาในประเทศ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



บันทึกความเข้าใจ/ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานศึกษา	ความร่วมมือ	บันทึกความเข้าใจ	
๑. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ร่วมดำเนินการจัดหลักสูตรการศึกษา โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการกระบวนการยุติธรรม เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการกระบวนการยุติธรรม	ทำความเข้าใจความร่วมมือระหว่างกัน ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ *ไม่ได้ระบุวันครบสัญญา*	
สถานศึกษา	สาระสำคัญ		ข้อตกลงความร่วมมือ
	ความร่วมมือ	สิทธิประโยชน์	
๒. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	*พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอกสำหรับ <u>ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม</u> หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม โดยเป็นความร่วมมือกันสร้างความเชี่ยวชาญ ทางการบริหารราชการศาลยุติธรรม	ทุนปริญญาเอก ให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานศาลยุติธรรม เข้ารับการศึกษา โดยมีระยะ เวลารวมตลอดหลักสูตร ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา	ทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น ๖ ปี ตลอดหลักสูตร แต่ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา (มีผลถึงปีการศึกษา ๒๕๖๔)

รายละเอียดปรากฏในข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับสถานศึกษา ตามที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม